

# CTS เผยแผนปี 2561 เดินหน้าสู่อาเซียนเต็มรูปแบบ แบบ ประเดิมสาขาแรกที่กรุงเทพมหานคร ชา



CTS ศูนย์บริการดูแลปกป้องและเคลือบสีรถยนต์แบบครบวงจร มุ่งหน้าสู่อาเซียนอย่างเป็นทางการด้วยการผุดสาขาใหม่ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยตั้งอยู่ที่ ทีเค อเวนิว ย่านมหาเศรษฐีใจกลางเมือง เพื่อตอบรับกระแส “ผู้รักรถพรีเมียมคาร์และซูเปอร์คาร์” ที่ต้องการศูนย์ดูแลปกป้องสีรถยนต์ที่ได้มาตรฐานระดับโลกในประเทศไทย โดยเฉพาะ ปีแรกวางเป้ามีรถเข้ามาใช้บริการสูงสุด 3,000 คัน

นางธีรรัตน์ จงประเสริฐ กรรมการบริหาร บริษัท คริสตัล ซีลด์ โพรเฟสชันนอล คาร์แคร์ จำกัด ศูนย์บริการดูแลปกป้องและเคลือบสีรถยนต์แบบครบวงจร The CTS Group เผยถึงแผนการตลาดของบริษัทในปีใหม่นี้ว่า บริษัทพร้อมเดินหน้าขยายสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในปลายปีที่ผ่านมาได้เพิ่มสาขาในประเทศ 1 แห่ง ที่เมืองทองธานีอยู่บริเวณ อิมแพ็ค เลคไซด์ ติดกับอิมแพ็ค สปีด พาร์ค สนามขับโกคาร์ทระบบไฟฟ้าที่ทันสมัยที่สุดแห่งแรกของไทย CTS สาขาแจ้งวัฒนะให้บริการเต็มระบบ ลูกค้าสามารถเข้ามาใช้บริการ CSA Program ได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น Crystal Sealed ฟันเคลือบคริสตัลแท้ตามแบบฉบับญี่ปุ่นที่มีให้เลือกหลากหลายแพ็คเกจสำหรับการช่วยปกป้องสีรถให้เงางามตามระยะเวลาอย่างต่ำ 5 ปี จนถึงตลอดชีพ ซึ่งทุกแพ็คเกจมาพร้อมการรับประกันและการบำรุงรักษาหลังการขายทุก 6 เดือน โดยมีช่องบริการจำนวน 7 ช่องบริการ ในขนาดพื้นที่ 500 ตารางเมตร คาดความต้องการ 1,000 คันต่อเดือน

ในส่วนของสาขาในต่างประเทศแห่งแรก ที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยตั้งอยู่ที่ ทีเค อเวนิว ย่านมหาเศรษฐีใจกลางเมือง เพื่อตอบรับกระแส “ผู้รักรถพรีเมียมคาร์และซูเปอร์คาร์” ที่ต้องการศูนย์ดูแลปกป้องสีรถยนต์ที่ได้มาตรฐานระดับโลกในประเทศไทยโดยเฉพาะมีพื้นที่ให้บริการกว้างขวางถึง 2,000 ตารางเมตร มีช่องจอดที่สามารถรองรับรถได้สูงสุดถึง 20 คันต่อวัน ปีแรกวางเป้ามีรถเข้ามาใช้บริการสูงสุด 3,000 คัน ที่นี้เพียงพร้อมไปด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย รองรับบริการให้บริการครบวงจรเต็มระบบเช่นเดียวกับเมืองไทย เพื่อให้คุณภาพงานที่ได้ออกมาเนียนเช่นเดียวกับต้นตำรับจากประเทศญี่ปุ่น 100%

ลูกค้าที่นำรถเข้ามาเคลือบแก้วจะได้สัมผัสกับเทคโนโลยีระบบ Crystal Sealed ล้ำสมัยจากญี่ปุ่น ซึ่งสิ่งที่ทำให้เราแตกต่างจากศูนย์บริการปกป้องรถยนต์ที่อื่นคือเราพิถีพิถันต่อรถของลูกค้า โดยใช้น้ำแร่ซิลิกาจากเครื่อง Ceramic pure water ในการชำระล้างคราบมลภาวะบนสีรถ ซึ่งเป็นกรรมวิธีเตรียมผิวรถให้สะอาดบริสุทธิ์ก่อนนำไปขัดเคลือบ และช่วยให้การขัดเคลือบทำได้สะดวกรวดเร็ว ปราศจากเม็ดฝุ่นและคราบฝังแน่นในระดับโมเลกุลที่อาจทำให้

เกิดรอยในชั้นตอนการขัดเคลือบได้ จากนั้นหัวใจหลักของเราคือทำการพ่นเคลือบสีผิวรถด้วยสารซิลิกา (SiO2) แทด้วยแอร์บรัชทั้งคัน พร้อมระบบการอบภายในห้องอบ Hybrid Ultra Violet ที่นำเข้ามาจากเยอรมนี เพื่อสังเคราะห์สาร Crystal SiO2 ให้แห้งเร็วขึ้น ได้คุณภาพความเงางามที่ดีขึ้นกว่าเดิม ส่งผลให้สีรถของลูกค้าเปล่งประกายดูจืดจางมณี ทั้งนี้การเลือกใช้สูตรความเข้มข้นของน้ำยา (Concentration) และจำนวนชั้นที่พ่นเคลือบ จะขึ้นอยู่กับ Package ที่ลูกค้าเลือก

เพื่อเติมเต็มความต้องการของลูกค้าที่ต้องการการปกป้องอย่างสมบูรณ์แบบ CTS พนมเปญยังมีบริการติดตั้ง SPACE GUARD PPF WINDSHIELD นวัตกรรมฟิล์มใสนิรภัยที่สามารถกันสะเก็ดหินที่กระจกบนหน้าและบานข้างเพื่อความปลอดภัยทุกการขับขี่และป้องกันการโจรกรรม ด้วยความหนา 4 มม. ทนการกระแทกได้ถึง 45 กิโลกรัม/ฟุตปอนด์ ช่วยลดการกระแทกและอันตรายจากกระจกแตกได้ดีกว่าฟิล์มทั่วไปถึง 10 เท่า รวมถึงฟิล์มติดตั้งบนตัวถังที่พร้อมให้บริการเช่นเดียวกัน

สำหรับลูกค้าที่ต้องการการปกป้องภายในรถ ABSOLUTE EXPERTISE จะเป็นการเคลือบปกป้องภายในได้อย่างสมบูรณ์แบบ สามารถเคลือบเบาะหนังแท้ หนังออคันทาร์่า และชิ้นส่วนคอนโซลต่างๆ ภายในรถได้ทั้งหมด โดยนวัตกรรมนี้จะช่วยดูแลและปกป้องเบาะหนัง ยืดอายุการใช้งาน ทนทานต่อแสงแดด ป้องกันคราบเหงื่อ คราบน้ำ และช่วยให้การเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังมีการพ่นสารไททาเนียม เพื่อกำจัดกลิ่นอับ กำจัดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อราให้อากาศภายในรถสะอาดสดชื่นดีสำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้ เด็กและคนชรา

CTS พนมเปญ เปิดบริการ จันทร์ – เสาร์ เวลา 8.00 น. – 17.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและนัดหมายเข้ารับบริการได้ที่เบอร์ 096 323 6365, 088 878 9195

\*\*\*\*\*

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ บริษัท พีแอนด์ที ครีเอชั่น แอนด์ มัลติมีเดีย จำกัด  
ภัชรี เอกฉัตร มือถือ 081 422 7080 อีเมล patcharee\_e@hotmail.com